

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Trong 5 năm, đã có 70,25% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể; giải quyết thành công 41 vụ ngừng việc tập thể. Các chương trình phúc lợi như "Tết sum vầy", "Mái ấm công đoàn", "Tháng công nhân"... được triển khai ở cả 3 cấp công đoàn. Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 111 chương trình "Tết sum vầy", có hơn 190.000 suất quà được trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

với số tiền hơn 67 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 209 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng... Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 53.160 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 139 công đoàn cơ sở; có 15.871 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào sản xuất và công tác với giá trị làm lợi trên 64 tỷ đồng. Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phấn đấu chỉ tiêu kết nạp mới 60.000 đoàn viên công đoàn; hơn 90% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn, trong đó 100% doanh nghiệp có 20 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn; 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, có 95% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hơn 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; hơn 50% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại cơ sở; hỗ trợ kinh phí xây dựng 35 nhà "Mái ấm công đoàn"...

ĐỒNG XÁ Vụ đồng đến sớm

Trong khi hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng còn đang tập trung chăm sóc lúa mùa thì tại xã Đông Xá cây bí đồng đã được bà con nông dân đưa xuống đồng. Cách làm này được thực hiện nhiều năm qua để tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.



Khi lúa bắt đầu đổ đũa, ông Nguyễn Văn Biên, xã Đông Xá rẽ lúa để bí sớm.

Trên cánh đồng của thôn Tây Bình Cách, vợ chồng ông Phạm Văn Thành đang tập trung rẽ lúa, làm đất, trồng bí sớm. Vụ đồng này ông Thành dự định trồng 1,5 mẫu bí, chủ yếu là bí đỏ. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng bí, ông Thành cho biết: Để trồng được bí sớm, tôi thường cấy giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, khi lúa bắt đầu đổ đũa thì vợ chồng tôi cắt bớt đi 1 hàng lúa, đào sâu thành rãnh nhằm thoát nước, đặt bầu bí rồi lấy đất phủ lên bầu, hai bên rãnh là 2 mép luống trồng 2 hàng bí để khi bí ngà ngon bỏ quay vào giữa luống. Với cách làm này ruộng vẫn giữ

được bằng máy mà không làm ảnh hưởng đến cây bí. Vụ bí năm ngoái gia đình thu được trên 30 triệu đồng, so với cấy lúa thì hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần; năm nay vợ chồng tôi tăng diện tích trồng bí thêm 2 sào. Cho hiệu quả kinh tế cao, đó là lý do nhiều người cao tuổi ở Đông Xá vẫn hằng say trồng bí; không chỉ trồng hết ruộng của nhà, các ông bà còn mượn thêm ruộng của các hộ khác để trồng. Ông Nguyễn Văn Biên, thôn Tây Bình Cách cho biết: Vợ chồng tôi đều đã 70 tuổi song chưa bỏ vụ bí nào. Năm nay nhà tôi trồng 1,2 mẫu, diện tích của nhà có 5 sào, còn lại là

động. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ công nhân, công chức, viên chức và người lao động, nhất là lao động trẻ, giúp mỗi đoàn viên, người lao động nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh và ích lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức lao động; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh về tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động. Nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, góp phần

xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đổng chí Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đổng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh các điển hình, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp Đảng những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc với phương châm "Ở đâu có tổ chức đoàn thể thì cần có tổ chức đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó cần có đảng viên để phát triển đoàn viên, chủ trọng thiết lập tổ chức công đoàn trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước với phương châm "Ở đâu có công nhân ở đó có tổ chức công đoàn". Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn để phù hợp, thích ứng với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò và làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức lao động; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh về tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động. Nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, góp phần

Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại Kiến Xương

Tối ngày 19/9, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với UBND huyện Kiến Xương tổ chức khai mạc chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2023 tại xã Vũ Hòa. Các đổng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, huyện Kiến Xương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tới dự.

Năm nay, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn có 30 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hàng hóa mang thương hiệu và nhãn mác Việt Nam. Các mặt hàng đưa về nông thôn giới thiệu, quảng bá, giao thương chủ yếu gồm gạo, bún, phở, nước mắm, dưa lưới, dưa ăn, gia vị, nước giặt, nông sản và các thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Chương trình cũng tổ chức các hoạt động tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại kích cầu tiêu dùng... Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn diễn ra từ ngày 19 - 21/9.

Chương trình được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh; người dân có thêm cơ hội lựa chọn sản phẩm tiêu dùng; phát triển mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, Kế hoạch số 85/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện để án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.



Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm hàng hóa.

Nhân dịp này, thay mặt ban tổ chức chương trình, đổng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao quà tặng quý khuyến học xã Vũ Hòa.

KHÁC ĐUAN

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG...

(Tiếp theo trang 1)

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở, cấp huyện và tương đương. Đồng thời, bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo cấp sở, cấp huyện và tương đương để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.

MẶC dù được thành lập khả muộn so với các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trong hệ thống và trên địa bàn thành phố Thái Bình - nơi phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các ngân hàng thương mại nhưng từ khi thành lập đến nay, Quỹ TDND Tiên Phong (phường Tiên Phong) luôn tăng trưởng ổn định, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Gia đình ông Vũ Văn Phiến (tổ 9, phường Hoàng Diệu) có thâm niên trồng đào hơn 20 năm nhưng phải đến năm 2020 khi bắt đầu mở rộng diện tích lên 1.800m² thì ông mới phải vay vốn của Quỹ TDND Tiên Phong. Ông cho biết: Cán bộ Quỹ hướng dẫn rất tận tình, giải ngân nhanh chóng nên đã giúp gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến nay, gia đình tôi thường xuyên trồng 700 cây đào to và 625 cây đào tán.

Với gia đình anh Phạm Văn Hải (tổ 9, phường Tiên Phong), nguồn vốn của Quỹ TDND Tiên Phong chính là đòn bẩy đưa cơ sở sản xuất cơ khí Đức Hải của gia đình anh ngày càng phát triển. Không chỉ đem lại doanh thu trung bình 700 - 800 triệu đồng/năm cho gia đình anh, cơ sở còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động trong đó có 3 lao động với người/tháng. Rất may mắn cho gia đình tôi được Quỹ TDND Tiên Phong tạo điều kiện cho vay 500 triệu đồng, thủ tục đơn giản, thuận tiện, lãi suất cho vay cũng hợp lý nên đã giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư mua sắm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Từ thời điểm ban đầu mới thành lập chỉ hoạt động trên địa bàn phường Tiên Phong với 38 thành

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TIỀN PHONG Tăng trưởng ổn định

viên, vốn tự có chỉ hơn 300 triệu đồng, sau 17 năm xây dựng và phát triển, đến hết tháng 7/2023 Quỹ TDND Tiên Phong đã mở rộng địa bàn hoạt động sang phường Hoàng Diệu, đồng thời kết nạp được hơn 1.700 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 188 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động đạt gần 173 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2015 và 162 lần so với năm 2006; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 155 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015 và tăng gần 76 lần so với năm 2006; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ cho vay. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết: Để bảo đảm tăng trưởng ổn định, từ khi thành lập đến nay Quỹ chủ động nắm bắt thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng thời

điểm, trong đó đặc biệt chú trọng công tác huy động vốn và cho vay thành viên, từ đó chỉ đạo cán bộ, nhân viên không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, đồng thời có cơ chế điều hành linh hoạt lãi suất tiết kiệm cũng như cho vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Là đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố Thái Bình - nơi có rất nhiều ngân hàng lớn hoạt động với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng, hiện đại nên để tạo được lợi thế cạnh tranh, Quỹ TDND Tiên Phong tích cực phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại như dịch vụ chuyển tiền trong nước, mở tài khoản cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số Co-opBank mobile banking. Đến nay, toàn Quỹ có hơn 100 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số Co-opBank mobile banking; số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để trả nợ gốc và tiền lãi hàng tháng đạt hơn 50%. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết thêm: Trong quá trình triển khai dịch vụ ngân hàng số Co-opBank mobile banking, Quỹ TDND Tiên Phong luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá để mọi người dân, đặc biệt là khách hàng của Quỹ biết đến và sử dụng dịch vụ; tích cực hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ...

Hoạt động an toàn, hiệu quả, tăng trưởng ổn định qua các năm, Quỹ TDND Tiên Phong vinh dự được nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh, giấy khen của Quỹ TDND Trung ương (nay là Ngân hàng HTX Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh... MINH HƯƠNG



Từ nguồn vốn vay của Quỹ TDND Tiên Phong, gia đình ông Vũ Văn Phiến (tổ 9, phường Hoàng Diệu) phát triển mô hình trồng đào với quy mô 700 cây.